

Cuộc bầu cử được bảo mật như thế nào?

Trước khi diễn ra Cuộc bầu cử

Chứng nhận và kiểm định Hệ thống bỏ phiếu



Thiết bị kiểm đếm phiếu bầu được cơ quan kiểm định độc lập và Tiểu bang Washington kiểm định và chứng nhận.

Hệ thống bỏ phiếu không được kết nối với Internet.

Kiểm tra trước bầu cử: kiểm tra tính logic và độ chính xác

Trước mỗi cuộc bầu cử, các quận sẽ kiểm tra hệ thống bỏ phiếu của mình để đảm bảo máy móc được thiết lập đúng cách và kiểm đếm phiếu bầu chính xác.

Cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri

Cơ sở dữ liệu đăng ký cử tri trên toàn tiểu bang của Washington được duy trì và cập nhật liên tục khi cử tri đăng ký, chuyển chỗ ở, đổi tên, qua đời hoặc không còn đủ điều kiện bỏ phiếu.

Tất cả các cử tri đủ điều kiện nghiêm nhiên được gửi lá phiếu qua đường bưu điện. Mỗi cử tri chỉ được chấp nhận một lá phiếu.

Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận tại địa phương quý vị để tìm hiểu thêm



Trong thời gian diễn ra Cuộc bầu cử

Lá phiếu giấy



Việc bỏ phiếu bằng lá phiếu giấy giúp các viên chức bầu cử kiểm tra kết quả của cuộc bầu cử sau khi phiếu bầu được kiểm đếm.

Xác minh chữ ký

Các viên chức bầu cử đã qua đào tạo sẽ so sánh chữ ký của quý vị với hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị để xác nhận danh tính và tình trạng đủ điều kiện của quý vị.

Nếu chữ ký của quý vị bị thiếu hoặc không khớp, lá phiếu của quý vị sẽ “Cần được kiểm tra” và quý vị sẽ nhận được thông báo. Sau khi chữ ký của quý vị được xác minh, tình trạng lá phiếu của quý vị sẽ cập nhật thành “Được chấp nhận”.

VoteWA

Kiểm tra tình trạng lá phiếu của quý vị tại VoteWA.gov. Sau khi tình trạng lá phiếu của quý vị được cập nhật thành “Được chấp nhận”, lá phiếu của quý vị sẽ được mở và quét. Mỗi cử tri chỉ được chấp nhận một lá phiếu.

Quy trình bảo quản

Các lá phiếu được niêm phong trong các thùng chứa an toàn, chống giả mạo và có ít nhất hai nhân viên có mặt bất cứ khi nào lá phiếu của quý vị được xử lý.

Quét và lập bảng

Máy quét phiếu bầu và máy kiểm đếm phiếu bầu được bảo đảm an ninh trong các phòng có khóa. Nhân viên bầu cử đăng ký tên ra vào mỗi khi phòng được mở và luôn đi theo nhóm từ hai người trở lên.

Sau khi diễn ra Cuộc bầu cử

Kiểm tra theo lô ngẫu nhiên sau cuộc bầu cử



Các viên chức bầu cử tại địa phương quý vị sẽ kiểm đếm bằng tay các khu vực bầu cử hoặc lô phiếu bầu được chọn ngẫu nhiên và so sánh số liệu đó với tổng số của hệ thống bỏ phiếu để đảm bảo máy kiểm đếm phiếu đã kiểm đếm chính xác.

Kiểm tra giới hạn rủi ro sau bầu cử

Các viên chức bầu cử tại địa phương quý vị sẽ kiểm tra một mẫu các phiếu bầu được chọn ngẫu nhiên, có ý nghĩa thống kê để giúp đảm bảo kết quả được báo cáo là chính xác.

Đối chiếu toàn bộ phiếu bầu

Các viên chức bầu cử tại địa phương quý vị sẽ lưu giữ hồ sơ chi tiết về các bước đã thực hiện để xử lý từng phiếu bầu hoặc nhóm phiếu bầu để tạo hồ sơ kiểm tra.

Báo cáo chính thức ở cuối quy trình bao gồm bản tóm tắt các phiếu bầu đã nhận được và được kiểm đếm.